
Borgarráð 6.6.'19: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um kostnað við 
aðstoðarmann borgarstjóra - R19060059

Flokkur fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hver sé kostnaður við að halda úti stöðu 
aðstoðarmanns borgarstjóra. Hér er ekki aðeins verið að spyrja um laun heldur einnig annan 
kostað sem fylgir þessu starfi svo sem ferða- og dagpeningakostnaði. Óskað er upplýsinga 
fyrir árin 2017 og 2018.


